

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. เกษตรฯชูนโยบายแปลงใหญ่ ควบคุมเป้าผลิตช่วงฤดูเพาะปลูกปี ๒๕๕๘
๒. ผุดเพจก้าวเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร
๓. ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ใช้จ่ายไม่น้อย
๔. เกาะข่าวเกษตร
๕. ปีติพงศ์ปิดแจกเงินไร่ละพัน กลบชดเชยภัยแล้งลุ้นฝนช่วย
๖. ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรแบบครบวงจร
๗. ต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนำทัพ ลดต้นทุนเพิ่มอำนาจต่อรอง
รัฐชงปฏิรูปส่งเสริมการเกษตร
๘. ชาวสวนยางพารารัฐบาลยึดพท.ป่าคิน
เสนอขอกรีดก่อน - พร้อมยกให้กรมป่าไม้สร้างสวล.
๙. กลุ่มประมงตราดฮือร้องรัฐบาล แก้ปัญหาผู้ประกอบการประมง
๑๐. จันทบุรีสานต่อโครงการเมืองเกษตรสีเขียว
๑๑. ภาพข่าว: ต้อนรับเครือข่ายสมาชิกทางการเกษตร
๑๒. สศค.ตั้งบ๕๙เอาใจเกษตรกร ๑.๑ แสนล้านบาทหนุนเต็มสูบ

หนังสือพิมพ์

- สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยรัฐ
แนวหน้า
มติชน
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
แนวหน้า
ไทยโพสต์
ไทยโพสต์
เดลินิวส์

เกษตรฯ ชูนโยบายแปลงใหญ่ ควบคุมเป้าการผลิตช่วงฤดูเพาะปลูก ปี 2558

หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาข้าว ซึ่งเป็นการประชุมระดับนโยบาย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งแม่พันธุ์ ไร่-นาข้าวผลิต เพื่อเริ่มการทำนาปลูกข้าวปี ๒๕๕๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนเกษตรกร ให้มีการเตรียมความพร้อมของแปลงนาปี ๒๕๕๘



“เกษตรแปลงใหญ่” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำลังดำเนินการในปี 2558 ซึ่งมีการประยุกต์ใช้กับหลายโครงการทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ใน 4 ด้าน คือ 1.ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่มและเกิดระบบตลาด 2.เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้เกษตรกรไทย สำหรับลักษณะการดำเนินงานที่สำคัญคือ การรวมกลุ่มของเกษตรกรเจ้าของพื้นที่แปลงเล็กให้เกิดการรวมกลุ่ม กลายเป็นการบริหารร่วมกันในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ทำการเกษตรชนิดเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกร รวมถึงการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิต โดยมีภาครัฐเป็น “ผู้จัดการ” ในการร่วมกำหนดแผนการดำเนินงานและเป้าหมาย 3.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพด้วยการกำหนดมาตรฐานการผลิต เช่น GAP 4.การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเน้นให้เกษตรกรมีการตัดสินใจร่วมกันในการผลิต การใช้เทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นการประหยัดและลดต้นทุน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้จนสามารถยืนหยัดอยู่ร่วมกันในสภาวะที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงได้

โดยนโยบายส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมการผลิต จะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสถานการณ์น้ำ อย่างเช่น หากสถานการณ์น้ำเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา ต้องมีการควบคุมการผลิต โดยปรับการปลูกข้าวนาปรัง 3 ครั้ง แต่จำกัดเหลือ 2 ครั้ง หรือปลูกครั้งครึ่ง และส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชอื่นๆ แทน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการเตรียมพันธุ์พืชต่างๆ ไว้ให้เรียบร้อย ดังนั้น จะใช้สถานการณ์น้ำปีที่ผ่านมาเป็นตัว

๒ โดย นายพิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ย้ำถึงมาตรการภาครัฐที่จะเร่งรัดดำเนินการในฤดูกาลผลิตนี้ ได้แก่ 1.โครงการตามแผนการปรับโครงสร้างและพัฒนาการผลิตสินค้าประมงเป็นหนึ่งในนโยบาย

“ การจัดการบริหารการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการควบคุมการผลิตทั้งหมด ทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิต และการจำหน่ายผลผลิตออกไป และทำให้การส่งเสริมการเกษตรง่ายขึ้น ซึ่งกันนโยบายการลดต้นทุนการผลิต การบริการจัดการน้ำ การบริการการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมมีระบบสนับสนุนสามารถเดินหน้าไปได้ การพัฒนาการเกษตรจะมีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน ”

ต้นแบบในการบริหารจัดการควบคุมการผลิต ประกอบด้วยติดตามสถานการณ์น้ำฝน ถ้าฝนตกตามฤดูกาล ไม่ทิ้งช่วง เกือบทั่วไไว้ในเขื่อนต่างๆ ในปริมาณที่เพียงพอ ก็อาจไม่ต้องประกาศห้ามส่งน้ำ แต่สถิติถ้ามีน้ำไปใช้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 1 ปี จะต้องใช้ระยะเวลาอีก 3 ปี น้ำถึงจะเต็ม แต่สถานการณ์น้ำฝนต้องตกตามฤดูกาล อาทิ พื้นที่ในเขตชลประทาน มี 2 แบบ คือ ชลประทานที่สามารถช่วยความมั่นคงของน้ำในฤดูฝน ประเทศไทยจะมีฝนทิ้งช่วงประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน จึงต้องมีการปล่อยน้ำให้ประชาชน เพราะเป็นช่วงที่ข้าวตั้งท้องและมีพืชหลายชนิดที่ต้องการน้ำ และอีกส่วนคือ หลังเก็บเกี่ยวข้าวหน้าปีหรือพืชประจำปีเสร็จเรียบร้อย จะมีน้ำเหลือเพื่อปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งลักษณะนี้จะมีน้อย เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ปีนี้ในเขตพื้นที่ชลประทาน การทำนาปีหรือการเพาะปลูกประจำปี มีน้ำเพียงพอในการเพาะปลูก แต่การทำนาปรังจะต้องดูสถานการณ์น้ำก่อนวางแผนเพาะปลูก ซึ่งเป็นวิธีการบริหารจัดการแปลงใหญ่ เป็นการบริหารจัดการน้ำแบบใหม่เพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด

การจัดการบริหารการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการควบคุมการผลิตทั้งหมด ทำให้เกษตรกรมีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น ทั้งการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตออกไป และทำให้การส่งเสริมการเกษตรง่ายขึ้น ซึ่งกันนโยบาย



การลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการน้ำ การบริการการเกษตรแบบแปลงใหญ่พร้อมมีระบบสนับสนุน สามารถเดินหน้าไปได้ การพัฒนาการเกษตรจะมีความก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน

มาตรการอีกส่วนสำคัญ คือ ปัจจัยการผลิต ที่จะช่วยในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร โดยในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ กระทรวงเกษตรฯ รมรณรงค์ส่งเสริมเกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี จากเดิมตั้งเป้า 200,000 ตัน หลังจากเริ่มรณรงค์ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนเกินเป้าหมาย คือ 400,000 ตัน ซึ่งก็ไม่ได้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมด แต่ลดได้มากเท่าไรก็ดี ขณะที่ปุ๋ยเคมี กระทรวงเกษตรฯ ก็อยู่ระหว่างการเจรจากับกระทรวงพาณิชย์ ในการลดราคาปุ๋ยเคมี เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุน

สำหรับการเตรียมการเรื่องเมล็ดพันธุ์ ถือเป็นปัจจัยสำคัญของการเพาะปลูก โดยขณะนี้กรมการข้าวได้เริ่มดำเนินการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีในบางส่วน แม้ว่ากำลังการผลิตยังไม่เพียงพอกับความต้องการ ที่มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์มากถึงปีละล้านตัน จึงไม่สามารถทำให้เสร็จภายในปี 1-2 ปี แต่กระทรวงเกษตรฯ ก็มีแผนงานโครงการในการเพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ กับความต้องการภายในปี 2562



นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีนโยบายลดต้นทุนการผลิตเพิ่มเติม โดยการส่งเสริมจัดตั้งศูนย์เครื่องมือของตนเอง (Motor Pool) ซึ่งมีสหกรณ์นิคมประมาณ 20 แห่ง เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อน งบประมาณ 90 กว่าล้าน ขณะเดียวกัน แผนในระยะยาว นายกา ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปศึกษากฎหมายการเช่านาเดิมที่มีปัญหา เช่น ผู้เช่าไม่ยอมเช่า เพราะราคาต้องจัดแจง ไม่มีความชัดเจน ด้านผู้ให้เช่าก็เกิดความกลัวว่า เมื่อครบสัญญาเช่านา 5 ปี ผู้เช่าไม่ยอมออกจากพื้นที่ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อศึกษาปรับรายละเอียดกฎหมายเกี่ยวกับผู้เช่า และผู้ให้เช่า เพื่อให้มีความสมดุลกัน

และที่สำคัญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอแนวคิดที่ช่วยถึงอนาคตการพัฒนาการเกษตรของไทยว่าอยากเห็นภาคเอกชนร่วมลงทุนกับภาคการเกษตรเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ เพราะเป็นการร่วมทุนทำกิจกรรมร่วมกัน แสร้งความเสี่ยงด้วยกัน โดยอาจจะตีความการลงทุนของเกษตรกร ไม่ใช่เป็นตัวเงิน แต่เป็นความชำนาญในการทำการเกษตร หรือขีดความสามารถในการเพาะปลูก หรือเรียกว่า “แปลงความชำนาญทางการเกษตรเป็นทุน” ซึ่งไม่ใช่วิธีการทำการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) เป็นระบบการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ หรือการเพาะปลูกพืชที่มีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างฝ่ายเกษตรกรหรือเจ้าของฟาร์ม กับคู่สัญญา คือ “ผู้รับประกัน” ซึ่งมักเป็นบริษัทเอกชนที่สัญญาว่าจะซื้อผลผลิตคืนจากอีกฝ่ายในราคาที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น เรียกว่า “ราคาประกัน” ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อครบกำหนดสัญญา เนื่องจากมีความเสี่ยงไม่เท่ากันเกษตรกรอาจได้รับความเสี่ยงมากกว่า โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการร่วมทุน และหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเพื่อออกเป็นนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ผุด‘เพจก้าวเกษตร’เพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกร

“ปิติพงศ์” ผุด เพจก้าวเกษตร หวังเป็นทางเชื่อมความรู้สู่เกษตรกร ภูมิภาค ทั่วประเทศ ที่ระบบอนุปริญญาเข้ารับช่วงต่อผู้จัดการพื้นที่แปลงใหญ่ แทนเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งสสจ. ประเมินผล หรือภาคีเกษตร ไม่บรรลุน้ำหนักราย

นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมในการสัมมนาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรจังหวัด ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยา ว่า เป้าหมายของรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้มีความมั่งคั่งมากขึ้น จึงมีนโยบายปรับโครงสร้างเกษตรทั้งพืช ประมง และปศุสัตว์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร

นโยบายนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญมาก กับผู้ว่าราชการและการดำเนินการระดับจังหวัด โดยการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์ ที่มีผู้ว่าราชการเป็นประธานขึ้น เพื่อจัดทำแผนและควบคุมการดำเนินงานของส่วนภูมิภาคทั้งหมด การบริหารงานในส่วนภูมิภาค

นี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.)จะเข้าร่วมผลักดันด้วย กระทรวงเกษตรฯคาดหวังผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเป็นหัวเรือจัดให้มีการแผนในระดับจังหวัดอย่างชัดเจน เริ่มจากการเก็บข้อมูล วางแผนการจัดการ โดยจะใช้ระบบโซเชียล มีเดียเข้ามาทดแทนและเป็นระบบเชื่อมโยงนี้ ปัจจุบันได้มีการจัดทำเพจ “ก้าวเกษตร” ขึ้นมาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรที่มี 5 แสนคน และมีสมาร์ตโฟนอยู่แล้ว ช่วยกระจายความรู้รวมทั้งใช้ในภารกิจข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนา ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก และทำกันอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน จะใช้วิธีการอัปเดตคลิป อัปเดตบนยูทูป โพสต์ลงบนไลน์หรือแอปพลิเคชันอื่น เพื่อให้มีการแชร์ กดไลค์ คอมเมนต์

“เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการควบคุมการทำงานแล้ว ต้องใช้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเกษตรที่อยู่ในพื้นที่เข้ามาเป็นกลไกการขับเคลื่อน ซึ่งหน่วยงานของเกษตรบางจังหวัดมีมากถึง 40 หน่วยงานจึงสมควรจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ กลยุทธ์ต้องเปลี่ยนให้เป็นแปลงใหญ่ สร้างความร่วมมือที่จะสะดวกต่อการช่วยเหลือจากส่วนกลาง

นายปิติพงศ์ กล่าวว่ เมื่อได้ข้อมูล แผนการ

ดำเนินงานแล้ว ในเบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่เกษตรในพื้นที่ เป็นผู้จัดการ คือทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อให้แผนประสบความสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ผู้จัดการเหล่านี้ในอนาคตจะเปลี่ยนไปผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามารับหน้าที่แทน โดยอยู่ระหว่างหารือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อที่ระบบอนุปริญญาขึ้นมา หรือจ้างบุคลากรที่ต้องการเข้ามาทำหน้าที่นี้โดยตรง

โดยพื้นที่ที่สามารถดำเนินการโครงการแปลงใหญ่ได้เลยเพราะมีความชัดเจนอยู่แล้วคือ พื้นที่ คือ เขตชลประทาน หรือลุ่มเจ้าพระยาทั้งหมด เขตการปฏิรูปที่ดิน (สปก.) รวมทั้งนิคมสหกรณ์ และเขตที่มีการรวมกลุ่มอยู่แล้วเช่นภาคใต้ปลูกยาง ปาล์มมัน มัน ภาคเหนือ ลำไยภาคตะวันออก ผลไม้ เป็นต้น

เมื่อสิ้นสุดโครงการในแปลงใหญ่ต้องมีการประเมินผลโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) พื้นที่ที่ไม่ประสบผลสำเร็จจะต้องมีบทลงโทษ

“ผมไม่เชื่อว่าไทยจะมีศักยภาพการผลิตน้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ แต่ค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ออกมามากกว่านั้นเป็นผลมาจากใช้วิธีถั่วเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วประเทศ ”

ข่าวสั้น เศรษฐกิจ

ใช้จ่ายไม่น้อย: นายปิติพงศ์ พิ๋งบุญ อนุชยา
รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการ
ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ไปจัด
ทำรายงานการประเมินภาวะเศรษฐกิจและการใช้
จ่ายภาคชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Assessment)
และกลับมาเสนอภายในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณา
แนวทางการบริหารจัดการและการช่วยเหลือเกษตรกร
ให้เหมาะสม ทั้งนี้ สศก. ได้ส่งรายงานเบื้องต้น
มาให้ตนพิจารณาแล้ว ซึ่งข้อมูลบ่งชี้ว่า รายได้
ภาคเกษตรของเกษตรกรเริ่มทรงตัว หลังจากลด
ลงมาตลอดจากปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ในขณะที่
รายได้นอกภาคเกษตรเริ่มเพิ่มขึ้น จากมาตรการ
ต่างๆ ของรัฐที่เทเม็ดเงินลงไป ดังนั้น ความคิดที่
ว่าการใช้จ่ายของเกษตรกรมีน้อยจึงไม่ค่อยเป็นจริง.

เกาะ: ข้าวเกษตร

21 เกาะข้าวเกษตรประจำฉบับวันเสาร์ที่ บัญชีสหกรณ์พร้อมด้วย นางอัญชลี ฉัตรพรรณ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558... ○ เจ้าหน้าที่ จังลี ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกตรวจ ที่ 8 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามความเสียหาย เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ในพื้นที่ หมู่ 1 ต.ไร่ การนิโงใหม่ สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด ซึ่งเหตุ พัฒนา อมโนรมย์ จ.ชัยนาท โดยแนะนำด้านการ เกิดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดย เสี่ยงสัตว์ หลักการสุขภาพIMAL การสร้าง มีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้การต้อนรับ... ○ นาย มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และการนำของเสีย สรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขานุการ ส.ป.ก. เป็น จากฟาร์มมาใช้ให้เกิดประโยชน์... ○ สำนักงาน ประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมอิมพีเรียล (มกอช.) ร่วมกับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัย นราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมีนางสาว เกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ กรมประมง กรม อมราพิทธี เวชเดช ผู้อำนวยการกองการเจ้า วิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมส่งเสริม หน้าที่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นางเปรมจิต สังขพงษ์ รองเลขานุการ ส.ป.ก. นายสิทธิชัย วิชาการ จัดงานแถลงข่าวการลงนามบันทึก คักตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ ความร่วมมือ (MOU) ทริภาคีว่าด้วยการพัฒนา พันเอกภูกร นิยมรินทร์ ผู้อำนวยการสำนัก เมืองแห่งความปลอดภัยสินค้าเกษตร และการ มวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนาจการรักษ ฝักกิจกรรมวณรงค์เผ่าระวังสารเคมีตกค้างใน ความเป็นคนภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วมการ ฝักและผลไม้สดที่จำหน่ายในตลาดนัด ณ ห้อง สัมมนาในครั้งนี้ด้วย... ○ ฝัก 111 อาคาร 1 มกอช.เมื่อวันก่อน... ○ ฝัก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจ ฝัก ทางไทย

‘บิตพงษ์’ บัดแจกเงินไร่ละพัน

● กลบชุดเซยภัยแล้งลุ่มฝนช่วย

นายบิตพงษ์ ฟังบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในปีการเพาะปลูก 2558 อาจจะคล้ายกับปี 2557 ที่มีน้ำไม่มาก แต่ถ้าฝนตกหรือมีพายุตกเหนือเขื่อน อาจจะไม่ประกาศห้ามส่งน้ำทำนาปรัง แต่หากฝนไม่ตก เกิดน้ำแล้ง ทำให้น้ำในเขื่อนน้อยอีก 1-2 ปี และอาจกระทบการเพาะปลูกปี 2558/59 ขณะนี้ปัญหาน้ำแล้งที่อาจเกิดขึ้นสืบเนื่องจากปีการผลิต 2556/57 ภาคเกษตรใช้น้ำในปริมาณที่มาก และใช้น้ำต้นทุนของอนาคต ส่งผลให้ปีการผลิต 2557/2558 รัฐบาลต้องงดส่งน้ำทำนาในบางพื้นที่ เพราะโดยสถิติถ้าเอาน้ำอนาคตมาใช้และขาดแคลนน้ำแล้ว ต้องรอเวลาอีก 3 ปี น้ำถึงจะกลับมาเต็มเขื่อนและสถานการณ์น้ำจึงจะเพียงพอต่อการผลิต

“จำไว้เลย หากทำนาเจ้ง 1 ปี จะจนไป 3 ปี หรือพูดอีกด้านคือ สถานการณ์น้ำของ

ไทยต้องรอนจนกว่าปี 2560 จึงจะกลับมาเป็นปกติ เรื่องภัยแล้งปีนี้กังวลกับพื้นที่นาหรือชาวนานอกเขตชลประทานเท่านั้น น้ำสำหรับนาปีโดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยายังไม่น่าห่วง มีเพียงพอต่อการเพาะปลูกแม่แต่นาปรังคงต้องดูรอน้ำฝน และจะเน้นส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นในที่ลุ่ม เพราะที่ลุ่มเสี่ยงน้ำท่วมในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต เช่น พิจิตร ได้ปล่อยน้ำตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนให้เร็วขึ้น จากเดิมส่งน้ำในเดือนพฤษภาคมเพื่อให้เก็บเกี่ยวผลผลิต



บิตพงษ์ ฟังบุญ ณ อยุธยา

ทัน แต่ประชาชนไม่เข้าใจ ทำให้โดนต่อว่า” นายบิตพงษ์กล่าว

นายบิตพงษ์กล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยชาวนาไร่ละพันบาท หรือมาตรการชดเชยดอกเบี้ยเมื่อเกิดภัยแล้ง ซึ่งเป็นมาตรการเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรในฤดูกาลผลิตที่แล้วนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้คิด เพราะช่วงนี้คงไม่ใช่เวลาที่จะพูดเรื่องนี้ ต้องรอดูว่าจะมีฝนตกหรือไม่ ชาวนาจะมีน้ำทำนาหรือไม่ และหากพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) รายได้และสวัสดิการเกษตรกรที่เสนอ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาแล้ว สามารถผ่านสภาและใช้เป็นกฎหมายเป็นทางการ มาตรการอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรแบบให้เงินเปล่า จะไม่ต้องนำมาใช้ เพราะกฎหมายจะทำหน้าที่และบทบาทในการดูแลเกษตรกรได้ค่อนข้างสมบูรณ์ และกระทรวงเตรียมช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้ทางเลือกการผลิตแทนการปลูกข้าวนาปรังครั้งที่ 3 เพื่อให้ลดการทำนาและให้ปลูกพืชอื่นแทน

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรแบบครบวงจร

2) นายมีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาได้ดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล โดยจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรแบบครบวงจร ทั้งข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ปศุสัตว์ และประมง ให้มีประสิทธิภาพการผลิตและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดมาอย่างต่อเนื่อง

ด้าน นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า การบริหารจัดการจะให้ความสำคัญกับระบบการส่งเสริมการเกษตร และ



กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นแบบการรับรู้และมีส่วนร่วมใน 3 มิติ คือ 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ทั่วประเทศ และปรับระบบการส่งเสริมการเกษตร โดยใช้ข้อมูลในลักษณะแผนที่ทางการเกษตรในแต่ละพื้นที่ ให้



เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วจับใจผ่านการสื่อสารระยะไกล และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมรวมทั้งการให้บริการเกษตรกรอย่างเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ 2. ใช้กลไกการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการมีส่วนร่วมแบบ 2 ทาง คือการรับรู้ข้อมูลด้านนโยบาย

แนวทาง มาตรการของรัฐบาลด้านการเกษตรรวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ให้กับเกษตรกร รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกด.) โดยให้เชื่อมโยงกับศูนย์เรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอละ 1 จุด 882 ศูนย์ทั่วประเทศ

และ 3. แก้ไขปัญหาโดยใช้การบริหารจัดการแบบบูรณาการภายในจังหวัด โดยอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และทำให้เกษตรกรก้าวสู่การเป็นเกษตรกรที่เรียกว่าเกษตรกรปราดเปรี๊ยะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลังปี 2558 เป็นต้นไปให้ได้

● ต้นผู้ว่าราชการจังหวัดนำทัพ ● ลดต้นทุน-เพิ่มอำนาจต่อรอง

รัฐชงงบปฏิรูปส่งเสริมการเกษตร

นายอำนาจ ปะติเส รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 พ.ค.นี้ กระทรวงเกษตรฯ จะจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของจังหวัด ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่และการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เห็นว่าเกษตรกรควรมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อให้การช่วยเหลือจากภาครัฐ เข้าถึงได้โดยง่าย และจะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพิ่มอำนาจการต่อรองราคาได้มากขึ้น โดยการประชุมครั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ จะต้องถ่ายทอดนโยบายให้ระดับผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวัดเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดที่จะเป็นประธานการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่

“ความหมายของการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ไม่ได้หมายถึงการไปล้มคันนาแล้วรวมพื้นที่แปลงเล็กๆของเกษตรกรรายย่อยเข้าด้วยกันแต่เป็นงานบริหารจัดการผู้ว่าราชการจังหวัดเกษตรจังหวัด ต้องลงพื้นที่ไปรวมกลุ่มชาวบ้านที่อยู่ในอาณาบริเวณ บ้านใกล้เรือนเคียงกัน หากจับกลุ่มกันได้ รัฐก็จะเข้าไปช่วยเหลือได้ง่าย นำเครื่องจักรการเกษตรไปให้ใช้ก็จะได้ใช้กันทุกคนส่งน้ำให้ก็จะทั่วถึง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมประมงได้เสนอแผนการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ในสินค้า 3 ชนิด คือ กุ้งทะเล หอยแครง และปลานิล เนื่องจากเห็นว่าเป็นสินค้าที่ทำรายได้สูง แต่ที่ผ่านมาพบอุปสรรคทั้งจากการกีดกันการค้า และโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ระบาดในสินค้ากุ้ง โดยจะเสนอให้จัดทำ 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเลครบวงจร ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด 2.โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งผลิตหอยแครงใน จ.เพชรบุรี และ 3.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงปลานิลแบบครบวงจร 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย กาฬสินธุ์ ชลบุรี และนครศรีธรรมราช.

‘ชาวสวนยาง’พวกรัฐบาลยึดพื้นที่กิน เสนอขอกู้ที่ดินก่อน-พร้อมยกให้กรมป่าไม้สร้างสวด.

พะเยา - นายสาย อินคำ ประธานเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรยางพาราครบวงจร จ.พะเยา กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายจะทวงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกินทั่วประเทศ 1.5 ล้านไร่ โดยเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป รอบแรกจะยึดกิน 400,000 ไร่ โดยเป้าหมายแรกคือพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งมีการปลูกยางพารา เนื่องจากรัฐบาลมองว่ายางพาราเป็นพืชอินทรีย์ ไม่ควรปลูกในพื้นที่ป่าสงวน ยอมรับมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีที่ดินทำกินและปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าสงวนซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมมาก่อน บางรายก็ปลูกมานานแต่ไม่ได้รับเอกสารสิทธิจึงเสมือนการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน หากรัฐบาลสั่งการเกษตรกรไม่สามารถปฏิเสธได้ ต้องยอมให้อัดไปแต่บางรายมีเพียง 5-10 ไร่ หากไม่มีสวนยางก็ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว แต่ถ้าเป็นนายทุนเห็นควรที่จะยึดกินเพราะถือว่าไม่ได้ทำเพื่อเลี้ยงตนแต่ทำเป็นธุรกิจ ใช้

ทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าเกษตรกรหลายเท่า

“ทางออกของการยึดพื้นที่ป่าเกษตรกรเสนอว่า หากจำเป็นจะต้องกินให้รัฐเพื่อดูแลป่า ขอเกษตรกรที่มีสวนยางกรี๊ดได้แล้วก็ขอกู้ที่ดินไปจนกว่าจะกรี๊ดไม่ได้ จากนั้นก็ยกให้เป็นของกรมป่าไม้ ขอไม่ให้ตัดทำลาย เก็บไว้เป็นป่าช่วยลดโลกร้อน ดีกว่าตัดทำลายแล้วปลูกป่าใหม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินจำนวนมาก” นายสายกล่าว

ด้านนายปัญญารัตน์ รังสีปี่ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.) พะเยา กล่าวว่า คาดว่าการปฏิบัติงานจะเริ่มปลายเดือน พ.ค.นี้ เป็นต้นไป สำหรับพื้นที่ป่าสงวนที่มีการรุกล้ำกินของประชาชนและนายทุน ใน จ.พะเยา นั้นอยู่ระหว่างการสำรวจตัวเลขที่ชัดเจน ขณะเดียวกันก็ต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางว่าจะต้องมีแนวทางปฏิบัติเช่นใด เพราะมีแบ่งเป็นรายใหญ่รายเล็ก

กลุ่มประมงตราดอีอีอีร้องรัฐบาล แก้ปัญหาผู้ประกอบการประมง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มชาวประมงใน จ.ตราด จำนวนหลายร้อยคน นำโดยนายณรงค์ ไชยศิริ เลขานุการนายกสมาคมการประมง จ.ตราด ได้รวมตัวกันเสนอข้อเรียกร้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องโครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ผ่าน จ.ตราด โดยมีนายณรงค์ ชีรจันทร์ ราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายไชยยันต์ การสมเนตร ประมง จ.ตราด รับฟังข้อเสนอ ข้อเรียกร้องของชาวประมง ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเพื่อนำเสนอไปยังรัฐบาล



นายณรงค์ ไชยศิริ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) การดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อชาวประมงใน จ.ตราด จึงได้มีการรวมตัวยื่นข้อเรียกร้องผ่านจังหวัดไปยังรัฐบาลประกอบด้วย ออกใบอนุญาตแก่เรือที่ยังไม่มีใบอนุญาต และอนุญาตบัตรไม่ตรงกับประมง ซึ่งใน จ.ตราด มีเรือประมงประเภทนี้ประมาณร้อยละ 70-80 ที่อนุญาตบัตรไม่ตรงกับประมง

นอกจากนี้เรื่องแรงงาน ใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวขอให้ทางรัฐบาลเปิดทำแรงงานตลอดทั้งปี โดยใช้โควตาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ รวมทั้งขอให้ต่างชาติเป็นผู้ควบคุมเรือ (ไตเรือ) ได้ เนื่องจากภาคประมงขาดแคลนแรงงานไทยทำให้ขาดบุคลากรที่จะต่อยอดไปเป็นผู้ควบคุมเรือ โดยหากปัญหาดังกล่าวที่ทางกลุ่มประมงได้ยื่นข้อเรียกร้องไปนั้น ไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือแก้ไข เรือประมงในอ.คลองใหญ่ กว่า 800 ลำ จะหยุดทำประมงทั้งหมด ตามมติ สมาคม การประมงแห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ยังมีของข้อเรียกร้องในเรื่องที่ชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเรือประมงขนาดเล็กเรียกร้องให้ลดหย่อนภาษีสรรพากรลงมาบ้างเพื่อให้ผู้ประกอบการอยู่ได้ เพื่อให้ทางจังหวัดนำเสนอผ่านไปยังรัฐบาลต่อไป

จับบุรีสานต่อโครงการเมืองเกษตรสีเขียว

นายปรีชา โทณะวณิก ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน จันทบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการเมืองเกษตรสีเขียว ว่า จังหวัดจันทบุรีเป็น 1 ใน 6 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ได้รับการพัฒนาเป็นเมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) โดยสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นผู้ดำเนินการขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียว จังหวัดจันทบุรีด้านการพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557-2561 โดยในปีแรกได้ดำเนินการในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าใหม่ ขลุง นายายอาม เมือง และแหลมสิงห์มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 2,200 ราย

ส่วนในปี 2558 เป็นการดำเนินโครงการต่อเนื่อง ได้แก่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน จัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีเกษตรกรเป้าหมาย 1,000 ราย โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการเมืองเกษตรสีเขียว และการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินในสวนของเกษตรกร เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกไม้ผลและชนิดด้วยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่ผลิตขึ้นใช้เอง การใช้

วัสดุปรับปรุงดินกรดยางปูนโดโลไมท์พร้อมกันนั้นได้จัดกิจกรรมรณรงค์โดกโลกบดซึ่งในนาข้าวและปลูกพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการ 500 ไร่ นอกจากนี้ จะเน้นการเก็บตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์ ซึ่งแนะนำให้เกษตรกรเก็บตัวอย่างดินก่อนจะมีการปรับปรุงดินในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อคำนวณอัตราการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม และให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งหลังจากทำการปรับปรุงดินตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็จะให้นำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์อีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างก่อนและหลังการปรับปรุงดิน

“ผลจากการดำเนินโครงการเมืองเกษตรสีเขียว มาได้ 1 ปีกว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการให้การตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะมีการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง รวมถึงมีการปรับปรุงบำรุงดินตามคำแนะนำของกรมพัฒนาที่ดินมากขึ้น ทั้งนี้สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี ยังคงเดินหน้าทำโครงการดังกล่าวต่อไป โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีแรกกว่า 2,000 ราย ควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้ให้เกษตรกรรายใหม่อีก 1,000 รายในปีนี้ แม้จะดูว่าปริมาณเกษตรกรน้อยลงแต่จะไปเน้นหนักในเรื่องคุณภาพมากขึ้นแทน” นายปรีชา กล่าว

๒๑ **ต้อนรับเครือข่ายสมาชิกทางการเกษตร**
สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย โดย พิมล บูรณะชน เลขาธิการ
สมาคม ให้การต้อนรับเครือข่ายสมาชิกร้านค้าปุ๋ยจจัยการผลิตทางการเกษตร



Agro-Inputs Retailers Network (AIRN) Members จากประเทศบังคลาเทศ ซึ่งเดินทางมาประเทศไทย ตามโครงการร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมมือทางวิชาการ กับ USAID/Agro inputs Project (AIP)

ประเทศบังคลาเทศ โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตร "2015 International Study Course on Agro-Business and Quality Inputs for AIRN Members"

สศค.ตั้งงบ59เอาใจเกษตรกร 1.1แสนล้านบาทหนุนเต็มสูบ

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่ ขณะนี้รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อภาคเกษตรกรรม โดยได้จัดสรรงบประมาณปี 59 วงเงิน 110,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ทั้งการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร ที่จะช่วยทำให้เกษตรกรมีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้น ส่วนแนวโน้มรายได้ภาคเกษตรปีนี้นับมองว่ายังอยู่ในแดนลบ และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดลงของรายได้ภาคเกษตรนี้จะส่งผลกระทบต่ออัตราการบริโภคของภาคเอกชนให้ขยายตัวได้ไม่มาก

ทั้งนี้ ภาวะเศรษฐกิจ เดือน เม.ย. 58 พบว่ามีสัญญาณทางเศรษฐกิจหลายตัวดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเบิกจ่ายภาครัฐ เดือน เม.ย. 58 ที่มีการขาดดุลงบประมาณถึง 45,000 ล้านบาท แสดงให้เห็นว่านโยบายการคลังยังมีบทบาทสำคัญกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ระดับสูงต่อเนื่อง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา เดือน เม.ย. 58 อยู่ที่ 2.42 ล้านคน ขยายตัว 25.1% และข้อมูลของ 12 วันแรกของเดือน พ.ค. นี้ มีนักท่องเที่ยว

เที่ยวเข้ามา 880,000 คน ขยายตัว 22.9% ทำให้ทั้งปีเป็นไปตามที่ สศค. คาดไว้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากถึง 29 ล้านคน “หากกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งการใช้จ่ายภาครัฐ และการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดี เหมือนไตรมาสแรกที่ผ่าน การขยายตัวเศรษฐกิจไทยนี้จะขยายตัวได้ตามที่ สศค. คาดไว้ที่ 3.7% ต่อปี แม้ว่า การส่งออกของไทยที่ผ่านมา 4 เดือน

ยังขยายตัวติดลบ แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวเป็นบวก และทั้งปีขยายตัวได้ 0.2% โดยขณะนี้ค่าบาทที่อ่อนค่า มีบทบาทในการส่งเสริมภาคการส่งออกได้บ้าง แต่คงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุด เพราะยังคงติดตามเรื่องกำลังซื้อของตลาดโลกว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร เรื่องกำลังซื้อน่าจะสำคัญ และมีน้ำหนักกว่าเงินบาทอ่อน”